

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động

“Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015”

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an và Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động số 419/KH-UBATGTQG về *“Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015”* - một trong những hoạt động nhằm tích cực hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu Lần thứ 3 (từ 04-10/5/2015) do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề *“Trẻ em và An toàn giao thông”* tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông; Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đại diện các Tổ chức chính trị xã hội, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Cục và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an; Đại diện Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Đại diện Sở giáo dục – Đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông, cơ quan truyền thông một số tỉnh, thành phố trực thuộc TW; đại diện các Tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các cơ quan Báo, Đài TW và Hà Nội; đặc biệt, có sự hiện diện của Đại sứ Chương trình, Nghệ sỹ hài Chí Trung.

Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em được phát động từ tháng 01 năm 2015 và đã được các bộ, ngành, Ban ATGT tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong thời gian thực hiện cao điểm (06-10/4/2015), tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong đợt cao điểm (từ ngày 06 - 10/4/2015), lực lượng CSGT toàn quốc đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với 23.464 trường hợp vi phạm; lập biên bản 6.663 trường hợp; tạm giữ 311 phương tiện và phạt tiền 432,615 triệu đồng. Khảo sát độc lập của Quỹ AIP tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tăng trung bình từ 38% (tháng 3/2014) lên 68% sau đợt cao điểm.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định: *“Công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đúng đối tượng kết hợp với công tác theo dõi, giám sát thường xuyên thông qua nhà trường cùng với việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ của Lực lượng Cảnh sát giao thông trên phạm vi toàn quốc bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Việc kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở trước khi xử lý vi phạm đã có tác dụng tích cực, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý vi phạm”*.

Hội nghị sơ kết là một cơ hội quan trọng để các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng chia sẻ kinh nghiệm; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cùng thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thành công Kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á, Bà Mirjam Sidik cho biết: “Tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tăng từ 38% lên 68% tại 03 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM sau đợt cao điểm là một con số có ý nghĩa lớn lao và thiết thực nhất hưởng ứng Tuần lễ An toàn Giao thông Đường bộ Toàn cầu lần này. Chúng tôi hết sức tin tưởng với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và sự vào cuộc mạnh mẽ của tất cả các cơ quan ban ngành chức năng liên quan, trong giai đoạn triển khai kế hoạch tiếp theo tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm sẽ còn tăng cao hơn nữa”.

Về Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP):

Quỹ AIP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu phòng chống thương vong và TNGT đường bộ tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Sau hơn 15 năm hoạt động, quỹ AIP đã triển khai hiệu quả các chương trình về an toàn đường bộ tại một số nước châu Á và châu Phi. Thông tin chi tiết tại trang web www.asiainjury.org hoặc Twitter @AIPFoundation.

Thông tin liên hệ:

1. Ông: Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Mob. 0917577777;
Email: uvdung.ntsc@gmail.com
2. Bà: Trần Thị Nhài, Điều phối viên Chương trình, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á, Mob. 0939666989, Email: nhai.tran@aipf-vietnam.org